



11. รายการระหว่างกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทำรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ์ได้ดังนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัท สหการ โฮลดิ้ง จำกัด (“UHC”)	<ul style="list-style-type: none"> - UHC เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2541 ด้วยทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 100 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริษัทอื่น (“Holding Company”) โดย UHC มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัทคือ นายเทพทัต ศิลลา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทและUHC โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 (วันสิ้นสุดรายการ) <ul style="list-style-type: none"> • นายเทพทัต ศิลลา ถือหุ้นใน UHC และบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 และร้อยละ 77.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ • บริษัทและ UHC มีกรรมการร่วมกันคือ นายเทพทัต ศิลลา
บริษัท เขาค้อ โฮลเดนส์ รีสอร์ท จำกัด (“KHR”)	<ul style="list-style-type: none"> - KHR เป็นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2536 ด้วยทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว 25 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจรีสอร์ทและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในลักษณะของที่ดินจัดสรรเพื่อขาย ภายใต้ “โครงการเขาค้อโฮลเดนส์ซิตี” และ “โครงการบลิซซ์” โดย ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (วันสิ้นสุดรายการ) <ul style="list-style-type: none"> • KHR มีผู้ถือหุ้นใหญ่คือ UHC ซึ่งถือหุ้นใน KHR ในสัดส่วนร้อยละ 83.78 โดยขณะนั้น UHC มีนายเทพทัต ศิลลา เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว ดังนั้น KHR และบริษัทจึงมีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันคือนายเทพทัต ศิลลา • นายรัฐเขต เนตรประภา ถือหุ้นใน KHR และบริษัท ในสัดส่วนร้อยละ 0.85 และร้อยละ 1.00 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว ตามลำดับ • บริษัทและ KHR มีกรรมการร่วมกัน คือ นาย เทพทัต ศิลลา และนายรัฐเขต เนตรประภา
บริษัท ศุภวิชพงษ์ จำกัด (“SCP”)	<ul style="list-style-type: none"> - จดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 เพื่อประกอบธุรกิจจัดรายการทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุ โดย ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2555 (วันสิ้นสุดรายการ) <ul style="list-style-type: none"> • นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ SCP ในสัดส่วนร้อยละ 99.95 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแล้ว • บริษัทและ SCP มีกรรมการร่วมกันคือ นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก
นายเทพทัต ศิลลา	- เป็นกรรมการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.18 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก	- เป็นกรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
นายรัฐเขต เนตรประภา	- เป็นกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการของบริษัท และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 1.00 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555



11.2 ลักษณะของรายการระหว่างกัน

บริษัทมีการทำรายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทำรายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ดังนี้

ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2555	งวด 3 เดือน ปี 2556	
1.	บริษัท เขาค้อไฮแลนด์ รีสอร์ท จำกัด (“KHR”)	<p>เงินให้กู้ยืม</p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</p> <p>- กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>- ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด</p> <p>ดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p>ดอกเบี้ยรับ</p>	<p>3.00</p> <p>-</p> <p>(3.00)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0.06</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัทให้ KHR กู้ยืมเงิน จำนวน 6.00 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50 ในเดือนพฤศจิกายน 2551 เพื่อให้ KHR ใช้ในการลงทุนและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมีกำหนดชำระคืนเงินต้นเดือนละ 0.30 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ยภายในวันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มรับชำระงวดแรกในวันที่ 25 ธันวาคม 2551 จนกว่าชำระเงินต้นเสร็จสิ้น (ภายใน 25 กรกฎาคม 2553) เงินให้กู้ยืมดังกล่าวไม่มีหลักประกัน ซึ่งภายใต้สัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการผิดนัดชำระโดยให้หนึ่งกึ่งค้างทั้งหมดถึงกำหนดชำระพร้อมกันทันทีต่อมา KHR เริ่มผิดนัดชำระหนี้ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2552 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 6 ต่อปี ทั้งนี้ภายหลังจากที่ KHR ผิดนัดชำระหนี้ KHR มีการจ่ายชำระเฉพาะดอกเบี้ยจ่ายให้กับบริษัทฯ โดยตลอด อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 KHR ได้ชำระคืนหนี้เงินต้นพร้อมดอกเบี้ยแล้วทั้งจำนวน ส่งผลทำให้ ณ สิ้นปี 2555 ไม่มียอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมแก่ KHR</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการเงินให้กู้ยืมแก่ KHR ข้างต้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการยื่นขออนุญาต เนื่องจากการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุดในขณะนั้น ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่า KHR จะชำระเงินคืนไม่ได้ตามเงื่อนไขแต่มีการคดดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับร้อยละ 3.20 ต่อปี และปัจจุบันบริษัทได้รับชำระคืนครบทั้งจำนวนแล้ว</p>



ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2555	งวด 3 เดือน ปี 2556	
2.	บริษัท สหการโฮลดิ้ง จำกัด (“UHC”)	<p><u>เงินให้กู้ยืม</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</p> <p> กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p> ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด</p> <p> ดอกเบี้ยค้างรับ</p> <p> ดอกเบี้ยรับ</p>	<p>48.00</p> <p>-</p> <p>(48.00)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>1.32</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัทให้ UHC กู้ยืมเงินจำนวน 5 วงเงิน แบ่งเป็นวงเงินที่ 1 จำนวน 20 ล้านบาท ในเดือนตุลาคม 2551 และวงเงินที่ 2-5 จำนวน 20 ล้านบาท 10 ล้านบาท 30 ล้านบาท และ 2.8 ล้านบาท ในปี 2552 รวม 82.8 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.50-8.00 ต่อปี เพื่อให้ UHC ใช้ในการลงทุนของบริษัทในเครือและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ UHC โดยเงินให้กู้ยืมจำนวน 2 สัญญากำหนดชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยทุกเดือน และจำนวน 3 สัญญากำหนดชำระคืนเงินต้นครั้งเดียวภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2552 (2 สัญญา) และวันที่ 31 ธันวาคม 2553 (1 สัญญา) ซึ่งภายใต้สัญญามีเงื่อนไขเกี่ยวกับการผิดนัดชำระโดยให้หนี้ค้างทั้งหมดถึงกำหนดชำระพร้อมกันทันที ต่อมาในเดือนตุลาคม 2552 UHC เริ่มผิดนัดชำระหนี้เงินต้นแต่ยังมีการชำระดอกเบี้ย และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2553 มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะผิดนัดชำระหนี้แต่ยังคงมีการจ่ายชำระหนี้คืนบริษัทจนให้คงเหลือเงินให้กู้ยืมจำนวน 68 ล้านบาท และ 48 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2553 และ 2554 และเมื่อเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2555 บริษัทได้รับชำระหนี้คืนทั้งจำนวน ส่งผลทำให้ ณ สิ้นปี 2555 ไม่มียอดคงเหลือเงินให้กู้ยืมแก่ UHC</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการเงินให้กู้ยืมแก่ UHC ข้างต้น เป็นรายการที่เกิดขึ้นก่อนการยื่นขออนุญาต เนื่องจากเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินเพื่อให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งที่ผ่านมาถึงแม้ว่า UHC จะชำระเงินคืนไม่ได้ตามเงื่อนไขแต่มีการผ่อนชำระเข้ามาโดยตลอดและมีการคิดอกเบี้ยระหว่างกัน โดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับร้อยละ 3.20 ต่อปี และปัจจุบันบริษัทได้รับชำระคืนครบทั้งจำนวนแล้ว</p>



ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2555	งวด 3 เดือน ปี 2556	
		<p><u>เงินค้ำรับจากการขายเงินลงทุน</u></p> <p>ยอดคงเหลือยกมาต้นงวด</p> <p>- กู้เพิ่มระหว่างงวด</p> <p>- ชำระคืนระหว่างงวด</p> <p>ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด</p> <p>ดอกเบี้ยค้ำรับ</p> <p>ดอกเบี้ยรับ</p>	<p>6.00</p> <p>-</p> <p>(6.00)</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>0.12</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>บริษัทขายเงินลงทุนในหุ้น KHR ให้แก่ UHC ในปี 2549 เพื่อปรับโครงสร้างบริษัทโดยการขายธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทออกไป จำนวน 2.34 ล้านหุ้น ๗ ละ 7 บาท คิดเป็นเงิน 16.37 ล้านบาท โดยผู้รับโอนจะต้องชำระเงินค้ำหุ้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ให้แก่ผู้โอนให้เสร็จสิ้นภายในกำหนด 1 เดือนนับจากวันที่ทำสัญญาโอนหุ้นเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549 ซึ่ง UHC ไม่สามารถจ่ายชำระเงินค้ำหุ้นได้ตามกำหนด อย่างไรก็ตามในระหว่างที่คิดนัดชำระเงินต้น UHC มีการจ่ายชำระดอกเบี้ยแต่ไม่สม่ำเสมอ ต่อมาในปี 2553 บริษัทมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 6 ต่อปี และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 UHC มีการจ่ายชำระเข้าจำนวน 0.37 ล้านบาท ทำให้ ณ สิ้นปี 2553 เหลือเงินค้ำรับจากการขายเงินลงทุนให้แก่ UHC จำนวน 16.00 ล้านบาท ต่อมาบริษัทได้รับชำระเงินค้ำหุ้นอีกจำนวน 10 ล้านบาท และ 6 ล้านบาท ในเดือนธันวาคม 2554 และ พฤษภาคม 2555 ตามลำดับ ทำให้ ณ สิ้นปี 2555 บริษัทไม่คงเหลือยอดเงินค้ำรับจากการขายเงินลงทุนดังกล่าว</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการขายเงินลงทุนดังกล่าวเกิดการยื่นขออนุญาตเพื่อเป็นการปรับโครงสร้างของบริษัท เนื่องจากการปรับโครงสร้างธุรกิจซึ่งไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัทออกไป ทั้งนี้ ที่ผ่านมา UHC ไม่สามารถชำระเงินค้ำหุ้นได้ตามข้อตกลง แต่บริษัทไม่ได้เร่งรัดให้ UHC ชำระเงินค้ำหุ้นคืนเนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องส่วนเกิน โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์จากดอกเบี้ยรับที่บริษัทตกลงกับ UHC ในอัตราร้อยละ 7 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่บริษัทได้รับร้อยละ 3.20 ต่อปี และปัจจุบันบริษัทได้รับชำระคืนครบทั้งจำนวนแล้ว</p>



ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความเหมาะสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2555	งวด 3 เดือน ปี 2556	
3.	บริษัท ศุภวิชพงศ์ จำกัด (“SCP”)	ค่า โฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม	0.24	-	<p>บริษัทได้จ้าง SCP เพื่อทำหน้าที่โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทผ่านทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมตั้งแต่ปี 2551 โดยมีการทำสัญญาว่าจ้างโฆษณากันมาโดยตลอด โดยในปี 2555 บริษัททำสัญญาว่าจ้างให้ SCP ทำการโฆษณาป้ายโลโก้ของบริษัทและพูดสนับสนุนรายการก่อนเข้ารายการทุกช่วงรายการ ในอัตราค่าจ้างเดือนละ 20,000 บาท โดยมีกำหนดเวลาว่าจ้าง 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อมาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 บริษัทได้มีหนังสือไปยัง SCP เพื่อบอกเลิกสัญญาดังกล่าว โดยมีผลสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความจำเป็นและเหมาะสมผล เนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะช่วยให้บริษัทเป็นที่รู้จักของลูกค้ามากขึ้น การทำรายการดังกล่าวถือเป็นธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งราคาการรับบริการเป็นราคาตลาดและมีเงื่อนไขการทางการค้าปกติเช่นเดียวกับผู้รับบริการรายอื่นๆทั่วไป อีกทั้งมีความสะดวกในการติดต่อประสานงาน</p>
4.	นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก นายเทพทัช ศิลา นายรัฐเขต เนตรประภา	การรับประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทมีวงเงินตัวสัญญาใช้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่งจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยวงเงินกู้ยืมดังกล่าวค้ำประกันบุคคลโดยนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก นายเทพทัช ศิลา และนายรัฐเขต เนตรประภา และบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกันแต่อย่างใด	วงเงินค้ำประกัน 100.00	วงเงินค้ำประกัน 100.00	<p>การค้ำประกันตัวสัญญาใช้เงินดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบันการเงินและบริษัทมีความจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ยืมสำรองไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันแต่อย่างใด</p> <p>คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความเหมาะสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท</p>



ลำดับ	บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง	ลักษณะรายการ	มูลค่ารายการ (ล้านบาท)		ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลและ ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
			ปี 2555	งวด 3 เดือน ปี 2556	
5.	นายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก นายรัฐเขต เนตรประภา	ค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท บริษัทมีวงเงิน กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง จำนวน 20 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจโดยวงเงินกู้ยืม ดังกล่าวค้ำประกันบุคคลโดยนายเอกพิทยา เอี่ยมคงเอก และนายรัฐเขต เนตรประภา และ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค้ำประกัน แต่อย่างใด	วงเงินค้ำ ประกัน 40.00	วงเงินค้ำ ประกัน 40.00	การค้ำประกันเงินให้กู้ยืมระยะสั้นดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถาบัน การเงิน และบริษัทมีความจำเป็นต้องมีวงเงินกู้ยืมสำรองไว้สำหรับใช้เป็นเงินทุน หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ โดยบริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการเข้าค้ำประกันแต่ อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการดังกล่าว มีความสมเหตุสมผลและเป็น ประโยชน์ต่อบริษัท



11.3 ความจำเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

เนื่องจากที่ผ่านมามีบริษัทที่มีสภาพเป็นบริษัทจำกัด ดังนั้นการเข้าทำรายการระหว่างกันในอดีตจึงไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในอดีตกรรมการ หรือผู้บริหารเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการทำรายการระหว่างกันตามขอบเขตอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

ทั้งนี้ ณ ปัจจุบัน บริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อช่วยในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจำเป็นของการเข้าทำรายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหว่างกัน พร้อมทั้งเปิดเผยประเภทและมูลค่าของรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งภายใต้ประกาศและข้อบังคับของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทำรายการระหว่างกัน

บริษัทได้กำหนดมาตรการควบคุมการทำรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการเข้าทำรายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชำนาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนำไปประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในการทำรายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันดังกล่าวนอกจากนั้น บริษัทฯ จะดำเนินการเปิดเผยข้อมูลในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปของสินทรัพย์ที่สำคัญของบริษัทฯ และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ กสท. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนรวมถึงมาตรฐานบัญชีที่กำหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีอนุญาตแห่งประเทศไทย

11.5 นโยบายและแนวโน้มนำการทำรายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม และรายการระหว่างกันของรายการบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน อาจมีการเข้าทำรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยหากเป็นรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทในเครือบริษัทฯ บริษัทได้กำหนดนโยบายในการทำรายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการดำเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกซึ่งเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติไว้แล้วตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิบัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเข้าทำรายการใหม่ หรือมีการเปลี่ยนแปลงของราคาและเงื่อนไขที่แตกต่างจากเดิม ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายงานเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทำรายการดังกล่าวทุกๆ ไตรมาสในกรณีรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ บริษัทฯ จะดำเนินการตาม



มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหว่างกันที่ระบุไว้ข้างต้น ก่อนการทำรายการ ในส่วนของการให้กู้ยืมเงิน กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง อันได้แก่ ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือบริษัทของผู้ถือหุ้นใหญ่นั้น บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ทำรายการในลักษณะดังกล่าวในอนาคต

11.6 แนวทางการทำการสอบทานความครบถ้วนในการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันและเกี่ยวข้องกัน

ทั้งนี้เพื่อให้บริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างครบถ้วน บริษัทมีการกำหนดแนวทางการดำเนินงานดังนี้

- 1) บริษัทได้มีการแจ้งให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทแจ้งข้อมูลการถือหุ้น และการดำรงตำแหน่งทางการบริหาร หรือการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นๆ ให้แก่บริษัทรับทราบ โดยจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ฝ่ายบัญชี และฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว นอกจากนั้น ได้แจ้งขอความร่วมมือให้ผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัทรับทราบว่า ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้น หรือดำรงตำแหน่งในบริษัทใดให้กรุณาแจ้งให้บริษัทรับทราบภายใน 1 เดือน นับแต่มีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นหรือดำรงตำแหน่ง
- 2) ฝ่ายบัญชีจะทำการตรวจสอบรายการทางบัญชีทุกสิ้นเดือนว่าบริษัทมีการทำรายการบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ตามมาตรา 89/1 และตรวจสอบบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ตามข้อมูลรายชื่อที่จัดเก็บไว้หรือไม่ และจัดทำข้อมูลส่งให้ฝ่ายตรวจสอบภายในสอบทานความเป็นธรรมของราคาต่อไป